

ใช้ทำป่าสาธิตติดเมือง 'บางกระเจ้า' 'ฟังคนพื้นที่'สำคัญ!

สัปดาห์หน้า 1 เดลินิวส์

6 เมื่อวันก่อน “สัปดาห์ 1 เดลินิวส์” ได้นำเสนอเกี่ยวกับ “พื้นที่ที่กระเพาะหมู-คู้บางกระเจ้า” ไปคอนหนึ่งแล้ว อันสืบเนื่องจากข่าวที่ว่าทางกรมป่าไม้จะให้เป็น “พื้นที่สาธิต” ในการส่งเสริม “การจัดการป่าไม้ในเมือง” โดยร่วมกับเครือข่ายการจัดการและฟื้นฟูป่าไม้อย่างยั่งยืนแห่งเอเชีย-แปซิฟิก (APFNet) ด้วยวงเงินดำเนินการราว 3.9 ล้านบาท กับระยะเวลาดำเนินการราว 2 ปี นับจากนี้ ซึ่งวันนี้มาพลิกปมดูพื้นที่นี้กันอีกตอน...

“ใกล้เมืองหลวงแต่ปลาวงมุก” เป็นสิ่งที่ขยายภาพพื้นที่ที่กระเพาะหมู-คู้บางกระเจ้า ในสถานะ “ป่าในเมือง” ได้อีกมุมหนึ่ง นอกเหนือจากการที่คณะรัฐมนตรีได้ประกาศเมื่อปี 2520 กำหนดให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ เป็นพื้นที่สีเขียว มีสถานะในการทำหน้าที่เป็นอีกหนึ่ง “ปอดฟอกอากาศบริสุทธิ์” ในประเทศไทย

ทั้งนี้ ด้วยจุดเด่นหลาย ๆ ด้านของพื้นที่ที่กระเพาะหมู-คู้บางกระเจ้า ซึ่งตั้งอยู่ ณ ตำบลบางกระเจ้า, ทรงคนอง, บางยอ, บางกระสอบ, บางน้ำผึ้ง, บางกอบัว เขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ด้วยความที่พื้นที่บริเวณดังกล่าวนี้มีสิ่งปลูกสร้างน้อย มีต้นไม้เยอะ และที่สำคัญคือมี โครงการประจักษ์มาคลองลาดโพธิ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่นี่จึงกลายเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งศึกษาธรรมชาติ

ขณะที่ผู้คนในพื้นที่ก็มีวิถีอยู่อาศัย-มุมมอง

และเป็นสิ่งที่คนนอกพื้นที่ควรจะได้รับรู้

“พื้นที่ที่เราอุดมสมบูรณ์รื่นรมย์ขนาดนี้ ก็เลยเหมือนเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนข้างนอกที่เขาอยากรู้ว่าที่ตรงนี้มีมันมีดีอะไร?”... เป็นบางช่วงบางตอนเกี่ยวกับจุดเด่นของพื้นที่นี้ที่ปราชญ์ชาวบ้านอย่าง ณรงค์ คำศิริรัตน์ ซึ่งอยู่ที่ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เคยสะท้อนไว้กับ “สัปดาห์ 1 เดลินิวส์” ซึ่งก็ฉายภาพความเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจ ขยายความคำว่า “ป่าในเมือง” ของพื้นที่กระเพาะหมู-คู้บางกระเจ้า

กับความสนใจพื้นที่นี้ของคนนอกพื้นที่ นอกจากการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศใกล้เมืองใหญ่แล้ว ที่ผ่านมามีพื้นที่นี้ยังเคยได้รับความสนใจจากคนทั้งประเทศ จากการเป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการตามแนวพระราชดำริ ซึ่งส่วนที่สำคัญ ๆ คือ ประจักษ์มาคลองลาดโพธิ์ และรวมถึง สะพานภูมิพล ที่มีความโดดเด่น

ความสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียวพื้นที่นี้ ถ้าใครไม่เคยไปสัมผัสไม่เคยเห็นภาพ นึกภาพความสมบูรณ์ของพื้นที่นี้ไม่ชัด ก็ลองหลับตา

และนึกภาพ เกาะกลางน้ำที่เต็มไปด้วยต้นไม้สุดลูกหูลูกตา ซึ่งบางคนที่ได้เห็นภาพมุมสูงของพื้นที่นี้ถึงกับใช้คำจำกัดความว่าเป็น “โอเอซิส” และหลาย ๆ คนแทบไม่เชื่อว่าที่นี่ใกล้กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ นั้นนับวันจะยิ่งมีปัญหาหมอกพิษ แต่ใกล้ ๆ กรุงเทพฯ มี “เกาะป่า” ตั้งอยู่ได้

“จะบอกว่าที่นี่เป็นอีกโลกก็ว่าได้ เงียบสงบ ร่มรื่น อากาศดี หน้าร้อนก็ไม่ร้อนจัด หน้าหนาวก็ไม่หนาวจัด ไครมาครั้งแรกก็อยาก



กลับมาอีก”...นี่เป็นเสียงของ นพธาดา แก้วรุ่งเรือง อดีตนักออกแบบที่ภายหลังผันตัวเป็นผู้ผลิตสินค้างานฝีมือจากวัสดุธรรมชาติอยู่ในตำบลบางกอบัว 1 ใน 6 ตำบลที่ตั้งของพื้นที่ที่กระเพาะหมู-คู้บางกระเจ้า ซึ่งก็เป็นเสียงที่เคลอะสะท้อนกับ “สัปดาห์ 1 เดลินิวส์” อย่างภูมิใจ-อย่างสุขใจ

และก็ยังเคยมีการเล่าไว้ด้วยว่า... “มีลูกค้าต่างประเทศมาดูสินค้า มาแล้วแทนที่จะดูสินค้ากลับเดินถ่ารูปต้นไม้ ถามเรื่องต้นไม้ ลูกค้าที่เคยมามากก็พูดตรงกันว่า ไม่คิดว่าใกล้กรุงเทพฯ จะมีสถานที่แบบนี้...”

ทั้งนี้ ปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่คู้บางกระเจ้าเคยสะท้อนไว้ว่า... ความโล่งคังของพื้นที่นี้ การเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป นำมาซึ่งความภูมิใจของคนในพื้นที่ ซึ่ง ทั้งหมดเกิดจากโครงการตามแนวพระราชดำริ ที่ทำให้วิถีชีวิตชาวบ้าน วิถีชีวิตชุมชน แบบสังคมเกษตร พลิกฟื้นกลับมา ทำให้ปัญหาที่เคยมีในพื้นที่ถูกขจัดไป ทำให้วิถีชีวิตที่มีความสุขแบบเดิมคืนกลับมา ...โดยคนในพื้นที่นี้ต่างก็พยายามที่จะดำรงรักษาภาพเช่นนี้ต่อไป

ขณะที่...สิ่งที่เห็นว่าจะมีการดำเนินการ อันเนื่องจากการที่กรมป่าไม้จะร่วมกับเครือข่ายการจัดการและฟื้นฟูป่าไม้อย่างยั่งยืนแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ใช้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่สาธิตในการส่งเสริมการจัดการป่าไม้ในเมือง คือ จะช่วยส่งเสริมและทำให้สังคมทราบถึงความจำเป็นในการอนุรักษ์ทรัพยากร ตลอดจนเพิ่มความรู้อีกในการเป็นเจ้าของพื้นที่ โดยโครงการนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศปรับปรุงแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ พร้อมทั้งพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ป้ายสื่อความหมาย 2 ภาษา การตกแต่งภูมิทัศน์ และเส้นทางจักรยาน ด้วยการปลูกต้นไม้บริเวณริมถนนและพื้นที่สาธารณะ รวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวข้องและนำเสนอ เช่น วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น... ซึ่งดู ๆ แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี

“ป่าในเมือง” แห่งนี้...จะถูกให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นเชื่อว่า...ในไม่ช้าที่นี่จะมีอะไรต่อมิมิอะไรเพิ่มขึ้นอีก แต่จะให้เหมาะให้ดี...ก็จะต้อง “ฟังเสียงคนพื้นที่” นึกคิดว่า “สำคัญ” มาก...คงจะไม่ถูกมองข้าม???